

**รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
เทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่วางปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>๑.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>๑.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒ จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร ทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง</p> <p>๑.๓ จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบาย การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๔ จัดทำประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>๑.๕ การจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลแม่วาง</p>	<p>๑.๑ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคม</p> <p>๑.๒ มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร ทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง</p> <p>๑.๓ มีการประกาศใช้ เรื่อง นโยบาย การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๔ มีการประกาศใช้ เรื่อง การกำหนดมาตรการ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>๑.๕ มีการประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลแม่วาง</p>
<p>๒.ส่งเสริมค่านิยมการ ยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต</p>	<p>๒.๑ โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น (กิจกรรมการวันแม่)</p> <p>๒.๒ โครงการคัดเลือกลูกดีเด่น (กิจกรรมวันเด็ก)</p> <p>๒.๓ โครงการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (กิจกรรมวันเทศบาล)</p>	<p>๒.๑ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคม</p> <p>๒.๒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคม</p> <p>๒.๓ มีการประกาศผลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p>

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑.๑ จัดทำเว็บไซต์รับแจ้งเหตุร้องเรียน ๑.๒ จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต ๑.๓ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม	๑.๑ มีการจัดทำเว็บไซต์รับแจ้งเหตุร้องเรียน ๑.๒ มีการตั้งตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต ๑.๓ มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรง ธรรม
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการทุจริต ๒.๒ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ดำเนินงานต่างๆของเทศบาลตำบลแม่วาง ๒.๓ ฝึกอบรมกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	๒.๑ ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากต้องเว้นระยะห่าง ทางสังคม ๒.๒ มีการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล, คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒.๓ มีการจัดฝึกอบรมกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลแม่วาง

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม	๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๓ จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศและเว็บไซต์ ๑.๔ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๑.๕ จัดทำมาตรการไต่สวนสอบสวนข้อเท็จจริง ๑.๖ จัดทำมาตรการการดำเนินการทางวินัย	๑.๑ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๑.๒ มีการจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศและเว็บไซต์ ๑.๔ มีการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๑.๕ มีการจัดทำมาตรการไต่สวนสอบสวนข้อเท็จจริง ๑.๖ มีการจัดทำมาตรการการดำเนินการทางวินัย
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน	๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๒.๒ ผูกอบรมกฎหมายทะเบียนราษฎรและและความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ๒.๓ การให้ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่วาง	๒.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๒.๒ มีการผูกอบรมกฎหมายทะเบียนราษฎรและและความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.๓ มีการให้ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่วาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลแม่วาง

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯเข้าอบรมหลักสูตร การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑.๒โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ บริหารงานบุคคล	๒.๑ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทาง สังคม ๒.๒ ได้ส่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเข้าร่วมการ อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๑